

UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35 /PGDDT-GDTrH
V/v chuẩn bị các điều kiện khi học sinh
trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ
học để phòng, chống dịch bệnh nCoV

Đồng Phú, ngày 12 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong huyện;
- Hiệu trưởng các trường TH&THCS trong huyện;
- Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS Đồng Phú.

Thực hiện Công văn số 261/SGDDT-GDTrH ngày 09/02/2020 của Sở GD&ĐT về việc chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh nCoV;

Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh trường học, tránh để lây lan các dịch bệnh đặc biệt là dịch bệnh liên quan đến đường hô hấp và không để các em học sinh bị quên kiến thức khi trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ, Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục theo dõi, tiếp nhận các thông tin chính thức từ các cơ quan chuyên môn để kịp thời thông tin đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh để chủ động xây dựng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch để đón học sinh trở lại trường theo quyết định của các cấp có thẩm quyền.

2. Trong thời gian học sinh tạm nghỉ học, các trường phải thường xuyên duy trì liên lạc giữa nhà trường với gia đình và giữa giáo viên (nhất là giáo viên chủ nhiệm) với học sinh để giao các nhiệm vụ học tập và hướng dẫn học sinh tự học qua các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp; khuyến khích giáo viên giao cho học sinh các nhiệm vụ học tập có sự kết hợp giữa việc ôn tập, hệ thống hóa kiến thức và việc vận dụng kiến thức trong phòng, chống dịch bệnh nCoV.

3. Trong thời gian học sinh tạm nghỉ học, tuyệt đối không được tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Các đơn vị cần quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên và cả học sinh, cha mẹ học sinh trong thời gian tạm nghỉ không được tổ chức hoặc tham gia học thêm. Hướng dẫn các em học sinh tránh đến các địa điểm tụ tập có đông người và phải thường xuyên mang khẩu trang đúng quy định khi đi ra ngoài, giữ vệ sinh cá nhân đúng cách.

4. Tiếp tục thực hiện việc vệ sinh trường học đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tinh thần cho học sinh khi trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học. Thực hiện việc tuyên truyền, vận động học sinh trở lại trường khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tránh để tình trạng học sinh bỏ học, nghỉ học sau thời gian tạm nghỉ.

